

*
Số 38 -HD/BTGTU

HƯỚNG DẪN
Thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW ngày 05/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung, cụ thể như sau:

I. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng

1. Ban tuyên giáo, tuyên huấn cấp ủy cấp huyện và Mặt trận, đoàn thể tỉnh

- Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy, cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII; các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy khóa XX và các nghị quyết hội nghị cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân với các hình thức phù hợp, đảm bảo thời gian, tiến độ. Kết thúc đợt học tập, quán triệt Nghị quyết, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo đảm bảo chất lượng, có số liệu chứng minh (*theo mẫu gửi kèm*).

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở địa phương, đơn vị mình năm 2022.

- Kịp thời tham mưu đánh giá sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh (*khi có yêu cầu*); đồng thời chủ động sơ, tổng kết các nghị quyết của Đảng bộ địa phương, đơn vị theo quy định.

2. Các cơ quan thông tin và truyền thông

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đưa tin, bài về những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các hội nghị Tỉnh ủy khóa XX và của Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Kịp thời phản ánh việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; phát hiện, biểu dương các tập thể có cách làm mới, sáng tạo trong triển khai, học tập quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng; những cán bộ, đảng

viên gương mẫu; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

- Chú trọng tuyên truyền và thông tin những thành tựu của công tác lý luận qua 35 năm đổi mới; 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. Thường xuyên đưa tin về các công trình nghiên cứu lý luận được công bố với những giải pháp gắn liền với quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước; thông tin về công tác giảng dạy, lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm chính trị cấp huyện.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Có hướng dẫn cụ thể theo từng đợt học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong năm 2022; lập Tổ giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số địa phương, đơn vị khi có điều kiện.

II. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW).

- Các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; gắn với phong trào thi đua yêu nước của ngành, địa phương.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022 trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; hướng dẫn sinh hoạt chi bộ chuyên đề hàng quý sát với tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị gắn với nội dung chuyên đề toàn khóa, nội dung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Xác định từ 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 62 -KH/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 sát với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong nội dung hướng dẫn, kế hoạch thực hiện phải xác định rõ các nội dung: (1) Học tập (bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa, nội dung chuyên đề năm 2022...); (2) Làm theo (gắn với chức năng, nhiệm vụ); (3) Thực hiện trách

nhiệm nêu gương (gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương).

III. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

Căn cứ Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “*công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030*”; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “*tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận*”; Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “*dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước*”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “*về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới*”, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Ban tuyên giáo, tuyên huấn cấp huyện: Chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết các cấp của Đảng và những vấn đề mới, thực tiễn nảy sinh trong đại dịch Covid-19 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện của địa phương, đơn vị. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tuyên truyền công tác nghiên cứu lý luận; phát huy tốt vai trò Câu lạc bộ Lý luận trẻ tại địa phương, đơn vị.

- Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành ủy và ban tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đưa kết quả nghiên cứu lý luận chính trị đã được công bố lồng ghép vào bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

- Ban tuyên giáo cấp huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm chính trị cấp huyện: Nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học cấp cơ sở hoặc cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu cho cấp ủy mở lớp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên với hình thức phù hợp; tổ chức thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương, cơ sở (*có thể tham khảo nội dung, tài liệu tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hoặc mời báo cáo viên cấp tỉnh*).

IV. Công tác giáo dục lý luận chính trị

1. Ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành ủy

1.1. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các địa phương, đơn vị chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo việc sắp xếp, ổn định, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm

chính trị tại địa phương mình theo quy định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

1.2. Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành ủy căn cứ Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 và Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện; Quyết định số 883-QĐ/BTGTW, ngày 24/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện (*viết tắt là Quyết định số 883-QĐ/BTGTW*) và các văn bản liên quan, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy:

- Chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Trung tâm, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị.

- Chỉ đạo việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, bố trí ngân sách phục vụ tốt nhu cầu dạy và học lý luận chính trị tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện theo Quyết định số 883-QĐ/BTGTW, ngày 24/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đơn vị Lý Sơn, Đức Phổ, sau khi được cấp ủy phê duyệt Đề án thành lập lại Trung tâm chính trị, khẩn trương triển khai thực hiện, đưa Trung tâm đi vào hoạt động có hiệu quả, theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị

- Trung tâm chính trị cấp huyện: Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định. Thường xuyên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 6 tháng 1 lần cho đội ngũ giảng viên để nâng cao chất lượng giảng dạy. Cán bộ, giảng viên Trung tâm thường xuyên tự đào tạo, trau dồi kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy; đăng ký tham gia các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và tham gia sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở địa phương, làm cơ sở phục vụ tốt công tác giảng dạy. Thường xuyên cập nhật, bổ sung các quan điểm, chủ trương mới của Đảng vào các bài giảng cho phù hợp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX của tỉnh...

- Dự kiến tháng 6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh cho đội ngũ giảng viên chuyên trách các Trung tâm chính trị trên địa bàn tỉnh (*theo Hướng dẫn số 23-HD/BTGTW, ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương - sẽ có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể sau*). Trung tâm chính trị các địa phương chủ động xây dựng kế

hoạch bồi dưỡng cho giảng viên chuyên trách tham dự Hội thi. Tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 theo quy định.

3. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm chính trị và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ

- Về thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản; chương trình bồi dưỡng chuyên đề; chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ; chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể; chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp: Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở và phê duyệt của cấp ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp năm 2022 cho phù hợp; thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương (*có phụ lục kèm theo*).

- Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn hoàn chỉnh các giáo trình, tài liệu liên quan và tổ chức tập huấn trong thời gian đến. Các tài liệu chưa được Ban Tuyên giáo Trung ương cập nhật mới, các đơn vị sử dụng theo tài liệu hiện hành và bổ sung, cập nhật các quan điểm, nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào bài giảng.

- Ban tuyên giáo, Trung tâm chính trị phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo, các ngành liên quan ở địa phương, nghiên cứu xây dựng: Tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lồng ghép lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ địa phương vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm chính trị.

- Đối với chương trình đào tạo *Sơ cấp lý luận chính trị*, Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành uỷ gửi kế hoạch và lịch giảng dạy trước thời gian tổ chức lớp 1 tuần để Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo dõi, giám sát. Sau khi hoàn thành kết thúc lớp học 15 ngày, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả mở lớp, danh sách cấp bằng về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để theo dõi.

- Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát, thẩm định, dự giờ các nội dung liên quan đến việc giảng dạy, học tập lý luận chính trị; việc thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện theo Quyết định số 883-QĐ/BTGTW, ngày 24/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tại các Trung tâm chính trị trong tỉnh.

4. Đối với Trường Chính trị tỉnh và hệ thống các trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh

- Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với đặc

điểm, tình hình thực tế mỗi cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Kết luận số 01-KL/TW Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới...

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung trên tại một số địa phương, đơn vị khi có điều kiện.

V. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống

1. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Xây dựng kế hoạch công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống năm 2022 và trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 (*gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi*).

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, phường, thị trấn và lịch sử truyền thống các ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn; rà soát những ấn phẩm lịch sử đã xuất bản, nhất là những tập sách có nhiều ý kiến góp ý cần có kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung khi tái bản.

- Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí cho công tác biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cho các xã, phường, thị trấn, ban, ngành trên địa bàn.

- Sau khi sách lịch sử được xuất bản, các cấp ủy, địa phương, đơn vị cần có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung tập sách với các hình thức đa dạng, phong phú, đồng thời gửi ấn phẩm sách về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để phục vụ công tác nghiên cứu.

- Kiểm tra, giám sát công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống đối với các ban, ngành, xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

2. Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh

Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn, phát hành sách lịch sử truyền thống và nâng cao hơn

nữa chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn chỉnh bản thảo, in ấn, xuất bản và phát hành sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Ngãi.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai biên soạn sách Lịch sử Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh (1946 - 2020).

- Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai biên soạn sách Lịch sử Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi (1945 - 2020).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị, thành phố chú trọng công tác gìn giữ, bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn nhằm phát huy giá trị của các di tích trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ học sinh, sinh viên.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Ban tuyên giáo, tuyên huấn, Trung tâm chính trị các địa phương, đơn vị

- Căn cứ Hướng dẫn này, xây dựng kế hoạch hoặc chương trình thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể (*gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/12/2021 để theo dõi*).

- Định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm, báo cáo kết quả hoạt động giáo dục lý luận chính trị về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đúng thời gian, nội dung quy định.

2. Các cơ quan thông tin và tuyên thông: Tích cực đưa tin, phản ánh việc tổ chức thực hiện công tác lý luận chính trị với hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh: Căn cứ Hướng dẫn này, triển khai thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022 phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

4. Giao Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Hướng dẫn này, báo cáo kết quả cho lãnh đạo Ban và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế, tham mưu tổ chức giao ban, trực báo, tập huấn công tác lý luận chính trị, trao đổi thông tin và hướng dẫn công tác chuyên môn cho các địa phương, đơn vị theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo),
- CQ Thường trực BTGTW tại Đà Nẵng-T26 (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Trường Chính trị tỉnh,
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng LLCT - LSD,
- Lưu VT.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Võ Đình Trà

PHỤ LỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2022

1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản

1.1. *Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị*, thực hiện theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang tiến hành sửa chữa, bổ sung.

1.2. *Chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng*, thực hiện theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

1.3. *Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới*, thực hiện theo Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

(Theo Kế hoạch, cuối năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành 03 chương trình trên. Khi ban hành chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành tập huấn và hướng dẫn cụ thể).

2. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề

2.1. Chuyên đề "*Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam*", thực hiện theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "*Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam*" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

2.2. Chuyên đề "*Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới*", thực hiện theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "*Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới*" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

2.3. Chuyên đề "*Hội nhập quốc tế*", thực hiện theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực

hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "*Hội nhập quốc tế*" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

2.4. Chuyên đề "*Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo*", thực hiện theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "*Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo*" dành cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

2.5. Chuyên đề "*Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc*", thực hiện theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "*Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc*" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

2.6. Chuyên đề "*Tư tưởng Hồ Chí Minh*", thực hiện theo Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "*Tư tưởng Hồ Chí Minh*" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

Cập nhật bổ sung nội dung Chuyên đề "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*", Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật năm 2021.

2.7. Chuyên đề giáo dục Lịch sử Đảng "*Đảng ta thật là vĩ đại*", dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân (*chương trình mới dự kiến ban hành năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có văn bản hướng dẫn sau*).

3. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

3.1. Chương trình "*Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở*", thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm 2016 về thực hiện chương trình "*Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở*". Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

3.2. Chương trình "*Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện*", thực hiện theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình "*Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị*" dành cho giảng viên giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

3.3. Chương trình "*Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị*", thực hiện theo Hướng dẫn số 58- HD/BTGTW ngày 31

tháng 8 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “*Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị*”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

3.4. Chương trình “*Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng*” thực hiện theo Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “*Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng*”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

3.5. Chương trình “*Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở*”, thực hiện theo Hướng dẫn số 101-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “*Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở*”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

4. Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể

Thực hiện Chương trình *chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở* theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

5. Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Chương trình “*Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở*” thực hiện theo Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành. Đồng thời, chủ động bổ sung những nội dung thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra ở địa phương, cơ sở./.

Tên đơn vị

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

....., ngày tháng năm 202....

MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT NGHỊ QUYẾT.....

Đơn vị	Đảng viên					Quản chúng		Hình thức truyền đạt Nghị quyết			Tài liệu cấp cho đại biểu			Kế hoạch, chương trình		Hình thức đánh giá nhận thức của người học			Tổ chức giám sát học NQ đối với cấp ủy cấp dưới	Thời gian thực hiện			
	Tổng số chi, đảng bộ trực thuộc	Tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ	Tổng số Hội nghị học tập NQ	Số ĐV tham dự/ triệu tập	Tỷ lệ %	Số QC tham dự/ triệu tập	Tỷ lệ %	Trực tuyến (số lượng Hội nghị)	Trực tiếp (số lượng Hội nghị)	Hình thức khác (ghi rõ hình thức và số lượng Hội nghị)	Tài liệu học tập (cuốn)	Tài liệu Hỏi - Đáp (cuốn)	Số Hội nghị cấp tài liệu	Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền	Chương trình/kế hoạch thực hiện Nghị quyết (ghi số hiệu văn bản ban hành)	Viết thu hoạch	Xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện NQ	Hình thức khác (ghi rõ hình thức)		Thời điểm bắt đầu triển khai	Thời điểm kết thúc (hoàn thành)		
Cấp huyện																							
Các chi, đảng bộ trực thuộc																							
Tổng Cộng																							

Phụ lục 2: THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT

Hình thức tuyên truyền NQ	Trên Báo Quảng Ngãi (lượt)	Trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (lượt)	Trên các trang thông tin điện tử (lượt)	Thông tin trên Đài Truyền thanh cấp huyện (lượt)	Thông tin trên Đài truyền thanh cơ sở (lượt)	Tổ chức phổ biến, tuyên truyền qua sinh hoạt đoàn thể (số lượt/người)	Lồng ghép thông tin tại các buổi tuyên truyền miệng (số lượt/người)	Tại các cuộc họp khu dân cư (lượt/người)	Hình thức tuyên truyền khác (ghi rõ hình thức, số lượt/người tham gia)
Cấp huyện									
Các chi, đảng bộ trực thuộc									
Tổng số lượt									

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)